

Số:/BC-UBND

Hoàng Trường, ngày ... tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO

V/v Đánh giá việc bố trí hạ tầng kỹ thuật việc đăng ký, quản lý Hộ tịch

Thực hiện Công văn số 5237/UBND-KSTTHCNC ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 1117/BTP-HTQTCT ngày 12/4/2022 của Bộ Tư pháp về việc khẩn trương thực hiện Đề án 06; Công văn 563/TCTTKĐA-CAT ngày 13/4/2022 của Tổ công tác triển khai Đề án 06; Công văn số 626/STP-HCTP ngày 19/4/2022 của Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện Đề án 06; Công văn số 840/UBND-TP ngày 20/4/2022 của UBND huyện Hoàng Hóa về việc Triển khai thực hiện Đề án 06.

UBND xã Hoàng Trường báo cáo rà soát, đánh giá việc bố trí hạ tầng kỹ thuật việc đăng ký, quản lý hộ tịch như sau:

UBND xã Hoàng Trường đã trang bị máy tính sách tay ,máy in phục vụ cho công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, có hệ thống Internet ổn định phục vụ cho hoạt động đăng ký quản lý hộ tịch bằng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung.

Công chức chuyên môn sử dụng máy tính có cấu hình phù hợp để phục vụ cho công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và sử dụng máy Scan để phục vụ cho công tác đăng ký, quản lý hộ tịch.

Vậy UBND xã Hoàng Trường báo cáo huyện để tổng hợp.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- Lưu VT, TP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Phạm Thảo

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HOÀNG THANH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:/BC-UBND

Hoàng Thanh, ngày ... tháng năm 2019

BÁO CÁO

Công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Việc phổ biến, quán triệt, triển khai Luật hòa giải và những tác động tích cực của Luật Hòa giải:

Công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Hoàng Thanh luôn được cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp quan tâm chú trọng, nhất là công tác xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức hòa giải ở cơ sở. Trong năm 2019, UBND xã đã tổ

chức hội nghị triển khai Luật hòa giải và Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ, số lượng người tham gia 50 người. Bên cạnh đó, UBND xã đã in ấn các loại tài liệu tuyên truyền thiết thực như Sổ tay nghiệp vụ tố cáo. Tăng cường các chuyên mục, chuyên đề liên quan đến công tác hòa giải trên đài truyền thanh của xã. Qua đó, nhằm chuyển tải kịp thời những chính sách, văn bản pháp luật mới đến các hòa giải viên, cung cấp thêm nhiều kiến thức hòa giải của các hòa giải viên trên địa bàn xã.

2. Việc củng cố, kiện toàn tổ hòa giải.

Năm 2019 Công chức Tư pháp – hộ tịch đã kịp thời tham mưu cho UBND xã tiến hành củng cố, kiện toàn hoạt động hòa giải ở cơ sở không chỉ về số lượng mà còn cả về chất lượng. Hiện nay xã Hoàng Thanh có 7 tổ hòa giải với 49 hòa giải viên.

3. Số vụ việc tiếp nhận hòa giải, tỷ lệ hòa giải thành, lĩnh vực tranh chấp chủ yếu.

Năm 2019 UBND xã đã tiếp nhận 01 vụ, kết quả hòa giải thành, trong lĩnh vực đất đai.

4. Việc tham gia thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở của UBMTTQ và các thành viên.

Mặt trận Tổ quốc và các thành viên của Mặt trận đã phối hợp chặt chẽ trong việc củng cố, tập huấn kỹ năng hòa giải nhằm tạo điều kiện cho hoạt động hòa giải ở cơ sở ngày càng phát huy hơn nữa, giúp cho người dân am hiểu và thực hiện đúng pháp luật, làm giảm vụ việc tranh chấp, hạn chế đến mức thấp nhất những mâu thuẫn phát sinh.

5. Đánh giá chung.

Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn năm 2019 đã đi vào nề nếp và tương đối ổn định, công tác hòa giải được quan tâm, ngay từ những phát sinh nhỏ, ban đầu đã được các hòa giải viên ở cơ sở giải thích, thuyết phục, hòa giải cho các bên tránh được đơn thư khiếu kiện. Có được kết quả như vậy là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhận thức đúng đắn về vai trò của công tác hòa giải của các ngành, đơn vị, địa phương. Đặc biệt là sự phối kết hợp giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên trong quá trình xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức hòa giải và thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hướng dân nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở.

II. NHỮNG HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT.

1. Khó khăn, vướng mắc.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tuy có được nâng lên, có đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền thu hút được đông đảo người dân tham gia nhưng vẫn còn giới hạn trong phạm vi các tổ chức chính trị xã hội, việc tuyên truyền trong người dân từng lúc, từng nơi vẫn còn rất hạn chế. Việc tập hợp quần chúng ngoài các tổ chức hiện nay rất khó khăn cho công tác tuyên truyền.

Công tác chọn nhân sự, bình xét, cơ cấu vào tổ hòa giải ở địa phương hiện nay còn gặp rất nhiều khó khăn cho công tác hòa giải ở cơ sở. Một số hòa giải viên về am hiểu pháp luật, kỹ năng hòa giải còn hạn chế, lúng túng trong giải quyết vụ việc.

2. Kiến nghị, đề xuất.

Đề nghị UBND tỉnh xem xét lại quy định lại mức chi tiền thù lao cho hòa giải viên đúng theo Thông tư số 100/2014/TTLT –BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở mức chi 200.000 đồng/vụ việc.

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cho UBNDTTQ và các đoàn thể chủ động phối hợp kết hợp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tổ chức, triển khai, quán triệt thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

Trên đây là báo cáo Công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019, UBND xã Hoàng Thanh báo cáo gửi Phòng Tư pháp tổng hợp.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- Phòng Tư pháp (b/c);
- Lưu VT, TP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**